

ตารางการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

วัน/ เวลา	08.30-09.00	09.00 – 12.00 น.	12.00-13.00	13.00 – 16.00 น.
วันที่หนึ่ง	ลงทะเบียน	หน่วยที่ 1 เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน - การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร - การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา	พัก รับประทานอาหาร กลางวัน	หน่วยที่ 1 เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน - การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วันที่สอง	ลงทะเบียน	หน่วยที่ 2 ภาวะผู้นำทางวิชาการ - การเป็นผู้นำทางวิชาการ - การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน - นวัตกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่		หน่วยที่ 2 ภาวะผู้นำทางวิชาการ - จิตวิทยาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน - การให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ
วันที่สาม	ลงทะเบียน	หน่วยที่ 3 ความเป็นครู - การพัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นครูเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม - วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู		หน่วยที่ 3 ความเป็นครู - หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่สี่	ลงทะเบียน	หน่วยที่ 4 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาผู้เรียน - การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน - การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		หน่วยที่ 4 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาผู้เรียน - การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ตารางการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

วัน/ เวลา	08.30-09.00	09.00 – 12.00 น.	12.00-13.00	13.00 – 16.00 น.
วันที่หนึ่ง	ลงทะเบียน	หน่วยที่ 1 กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ - การวางแผนกลยุทธ์และการประเมินแผนงาน - การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการงานวิชาการของสถานศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาผู้เรียนหรือกำลังคนสู่ประชาคมอาเซียน	พัก รับประทานอาหาร กลางวัน	หน่วยที่ 1 กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ - การมอบหมายงาน การกำกับติดตามงานและการส่งเสริมการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาผู้เรียน - การนำกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและวิชาชีพ
วันที่สอง	ลงทะเบียน	หน่วยที่ 1 กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ - การระดมทรัพยากรและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา		หน่วยที่ 1 กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ - การส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้
วันที่สาม	ลงทะเบียน	หน่วยที่ 2 ภาวะผู้นำทางวิชาการ - การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา - กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ		หน่วยที่ 2 ภาวะผู้นำทางวิชาการ - การสร้างพลังเครือข่ายความร่วมมือเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ - กระบวนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา
วันที่สี่	ลงทะเบียน	หน่วยที่ 3 อุดมการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ - ผู้นำด้านคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา		หน่วยที่ 3 อุดมการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ - การมีจิตสำนึก ความมุ่งมั่น การสร้างศรัทธาและมีอุดมการณ์ในวิชาชีพ